

ที.บี. โจชัว มอบเงินชুবชีวิตใหม่แก่เด็กชายกำพร้า ชาวไนจีเรีย



จากเป้าหมายการพัฒนาอันยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติข้อที่ 3 ว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน, สนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพ และทุนเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง รวมถึงการจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ที่ประชาชนทั่วไปต้องเผชิญ Synagogue Church Of All Nations (SCOAN) คริสตจักรแห่งหนึ่งในเมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย จึงได้ถ่ายทอดเรื่องราวความซับซ้อนในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและเงินทุนของ เพรส ชันเดย์ เด็กชายกำพร้าชาวไนจีเรียวัย 13 ปีระหว่างการนมัสการที่คริสตจักร เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 12 ก.พ. ที่ผ่านมา

เด็กชายเปรส ชันเดย์ สูญเสียมารดาและน้องสาวไปอย่างน่าเศร้าเมื่อวันที่ 8 พ.ค.ปีที่แล้ว จากการปล้นชิงทรัพย์ของโจรติดอาวุธ ในช่วงเวลาอันแสนปวดร้าวนี้ เด็กชายผู้สูญเสียบิดาไปเมื่อหลายปีก่อน จำต้องทนทุกข์ทรมานกับบาดแผลบริเวณลำคอที่อาจพรากชีวิตของเขาไปได้ทุกเมื่อ

เด็กชายเปรสและสมาชิกครอบครัวที่เหลืออยู่ต้องดิ้นรนแสวงหาความช่วยเหลือด้านการรักษาทั่วไนจีเรีย โดยเขาเข้ารับการรักษาถึง 7 ครั้ง ทำให้เงินที่มีเริ่มร่อยหรอลง อย่างไรก็ตาม เด็กชายเปรสยังคงไม่สามารถกลับมาพูดได้เป็นปกติ จึงต้องสื่อสารผ่านการเขียนเพียงอย่างเดียว มีเพียงท่อช่วยหายใจที่สอดไว้บริเวณหลอดลมเท่านั้น จนเมื่อเดือนก.ย. ปีที่แล้ว เพรสและครอบครัวได้ติดต่อขอความช่วยเหลือมายัง SCOAN ซึ่งเป็นสถาบันด้านศาสนาที่มุ่งขับเคลื่อนกิจกรรมการกุศลมากมาย ที่นี่ เด็กชายเปรสได้พบกับ ที.บี. โจชัว ผู้สอนศาสนาชาวไนจีเรียและผู้ก่อตั้ง The SCOAN โดย ที.บี. โจชัว ได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินในการผ่าตัดที่มีความซับซ้อน ณ โรงพยาบาล Life Vincent Pallotti ในเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ ผ่านทางองค์กรให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเครือคริสตจักร

ดร. มาร์ติน วานลิเออร์ดี และ ศาสตราจารย์มาร์ค เดอ กูท ผ่าตัดรักษาเด็กชายเปรสจนกลับมาหายใจและพูดจาสื่อสารได้ตามปกติอีกครั้ง ซึ่งถือว่าการผ่าตัดในครั้งนั้นประสบความสำเร็จ และเด็กชายเปรสก็ฟื้นตัวเร็วเกินคาด สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่ค่าเดินทาง ค่าสวัสดิการ และค่ารักษาอยู่ที่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยองค์กรศาสนาของ ที.บี. โจชัว เป็นผู้ออกให้ทั้งหมด

ในระหว่างการถ่ายทอดสดเรื่องราวของเปรสผ่านทาง Emmanuel TV นั้น ที.บี. โจชัว ได้ขึ้นกล่าวให้กำลังใจบรรดาผู้นำทางความเชื่อรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ต่อหน้าฝูงชนให้ร่วมมือกันแก้ปัญหาของสังคมที่เกี่ยวข้องกับการ

เข้าถึงบริการสุขภาพในปัจจุบัน “หากผู้รับใช้พระเจ้าและแพทย์ร่วมมือกันก็จะมีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้ ยาที่แพทย์ใช้นั้นมาจากธรรมชาติและพระเจ้าของเราก็เป็นพระเจ้าแห่งธรรมชาติ”

นอกเหนือจากกรณีของเด็กชายเพรสแล้ว SCOAN ยังได้ให้ความช่วยเหลือในการออกค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้เคราะห์ร้ายรายอื่น ๆ ด้วย อาทิ ตำรวจชาวไนจีเรียรายหนึ่งที่ได้รับเงินมากกว่า 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเข้ารับการรักษาระบบประสาทด้วยการแพทย์ขั้นสูงที่อินเดีย หลังถูกยิงในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

จากความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วน และองค์กรที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความศรัทธาอย่าง SCOAN ซึ่งเปลี่ยนฝันร้ายของเด็กชายให้กลายเป็นเรื่องเล่ากินใจนี้เองที่สามารถยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพและเงินทุนช่วยเหลือได้

ที่มา: Emmanuel TV